

ตรวจอาการตลาดหุ้นไทย ภายใต้สถานการณ์การเมืองถึงจุดแตกหัก น.8



ก้องเกียรติ

สมบัติ

ไพบุลย์

ตรวจอาการตลาดหุ้นไทย ภายใต้สถานการณ์การเมืองถึงจุดแตกหัก

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ดูจะมีความผันผวนสูง และกลับไปสู่แนวโน้มขาลงอย่างง่ายดาย และรวดเร็วในลักษณะที่แทบจะตั้งตัวกันไม่ทัน หลังจากตลอดช่วงปี 2552 ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นไทย รวมถึงหุ้นทั่วโลกต่างก็ปรับตัวพุ่งขึ้นไปสูงถึง 80%

ขณะที่ตลาดหุ้นไทย หลังจากปรับตัวขึ้นไปยืนในระดับ 749 จุด ในเดือน ม.ค. 2553 แล้ว ดัชนีหุ้นก็ได้ร่วงลงอย่างต่อเนื่องกระทั่งหลุดระดับ 700 จุดลงมา และปิดตลาดต่ำสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. ที่ 698.03 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเพียง 2.62 จุด จากการเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

อะไรเป็นสัญญาณที่ทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นพลิกผันไปได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้ ในขณะที่นักวิเคราะห์จากหลายสำนัก ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศต่างให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย อาจปรับตัว

ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 800 จุดอีกครั้ง ในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพราะปัจจัยสำคัญๆ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่

1. ภาพลวงตาจากเศรษฐกิจสหรัฐฯที่หลายฝ่ายเชื่อว่าฟื้นตัวแล้ว เพราะผลประกอบการบริษัทต่างๆดีขึ้น แต่ในความเป็นจริง รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ยังคงติดลบอยู่ เนื่องเพราะการเรียกสินทรัพย์จากทั่วโลกกลับเป็นไปก็เพื่อจะให้บริษัทต่างๆในสหรัฐฯสามารถปรับฐานะทางการเงินของคนให้ดูดีในทางบัญชีได้

2. เพราะวิกฤติหนี้สาธารณะที่หลายประเทศก่อขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปอย่างกรีซ ซึ่งมีหนี้สาธารณะสูงถึง 135% ของจีดีพี ญี่ปุ่นมีหนี้สูงถึง 192% ของจีดีพี สหรัฐสูง 85% เยอรมนีสูง 77% และอังกฤษมีหนี้สูงราว 69% เป็นต้นนั้น ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าวิกฤติดังกล่าวจะถูกลามบานปลายไปยังประเทศต่างๆด้วย

3. ปัญหาการเมืองภายในประเทศที่เริ่มก่อหวอดขึ้น และรอเวลาที่จะระเบิดอีกครั้งในวันที่ 28 ก.พ. นี้ ภายหลังจากที่ศาลอ่านคำพิพากษาคดีปิดทรัพย์ในวงเงิน 76,000 ล้านบาทเศษ ของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นั้น หลายฝ่ายคาดการณ์กันว่า น่าจะมีการสร้างความปั่นป่วนรุนแรงให้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองอีก ถึงขั้นอาจเกิดการปฏิวัติรัฐประหารอีก ซึ่งจะมีผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอีกครั้ง

ทั้ง 3 ปัจจัยข้างต้นนี้ มีโอกาสสูงที่เงินลงทุนจากต่างประเทศจะไหลกลับออกไป โดยเฉพาะเมื่อปัญหาที่กระทบต่อการลงทุนโดยตรงภายในประเทศ เช่น ปัญหามายาเสพติด ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม

ในบรรดาคำถาม และข้อกังขาคาใจเหล่านี้ **ทีมเศรษฐกิจ** ขอยกพื้นที่ให้แก่ผู้คร่ำหวอดของวงการตลาดทุน 3 ราย มาให้คำตอบที่ชัดเจน ทันสมัย และตรงประเด็นแก่ผู้อ่านซึ่งสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าล้วนแต่เป็นนักลงทุนรายย่อยด้วยกันทั้งนั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สมบัติ นราวุฒิชัย

เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ยอมรับว่า ตลาดหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงต่อจากนี้ไป ถือเป็นเดือนที่น่ากลัวที่สุดว่าสถานการณ์การเมืองจะแตกหัก มีเหตุรุนแรงหรือไม่ กำลังเป็นประเด็นที่ถูกจับจ้องและติดตามจากนักลงทุน

โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้าย ก่อนที่จะถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ที่เป็นวัน

ตัดสินคดียืดทรัพย์ ทำให้นักลงทุนบางส่วนหรือส่วนใหญ่เกิดความไม่มั่นใจ เริ่มชะลอการลงทุน อาจทำให้แรงซื้อหุ้นอ่อนกำลังที่สุดในช่วงนี้และราคาหุ้นคงจะปรับตัวลงมากกว่าปรับขึ้นในช่วงนี้ จนกว่าจะถึงวันประกาศค่าตัดสิน

ผลกระทบต่อตลาดหุ้นจะรุนแรงแค่ไหน ขึ้นอยู่กับขนาดของเหตุการณ์ความวุ่นวายรุนแรงที่จะตามมาหลังจากนั้น เทียบกับระดับดัชนีหุ้นในขณะนั้นด้วย เช่นหากในวันประกาศค่าตัดสิน ดัชนีหุ้นยืนอยู่ในระดับสูงเช่น 680-650 จุด และผลของค่าตัดสินทำให้เกิดเหตุวุ่นวายรุนแรง ถึงขั้นมองเลือด หรือมีการยึดสาธารณูปโภค เช่น สนามบินเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โอกาสที่ตลาดหุ้นจะปรับตัวลงแรงก็มีสูงมาก

แต่หากในนาที่หรือวันที่ตัดสินคดียังคงยืนดัชนีหุ้นปรับตัวลงมาล่วงหน้ามากแล้ว เช่น บินในระดับ 600 จุดนิดๆ หรือลงมาใกล้หรือต่ำกว่า 600 จุด แม้จะเกิดเหตุรุนแรงขึ้น หุ้นก็ คงไม่ตื่นตระหนกร่วงลงไปกว่าเดิมแล้ว เพราะถือว่าส่วนหนึ่งได้ทำใจราคาหุ้นหัวทิ่มลง ไปรอล่วงหน้าแล้ว และมั่นใจว่าหลังจากนั้นไม่นานตลาดหุ้นก็จะดีดกลับขึ้นมาได้ หลังนักลงทุน หายตกใจและสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายขึ้น

“สมบัติ” ยังประเมินถึงกรณีเลวร้ายกว่านั้น คือหากเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร แม้มีโอกาสน้อยที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แต่หากเกิดขึ้นจริง จะเป็นการฝังเศรษฐกิจ และราคาหุ้นไทยลงหลุมทันที!!

โดยเฉพาะการปฏิวัตินั้น หากเกิดขึ้นครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนๆ ที่ประชาชน และนักลงทุนเคยขอมเชื่อว่า “แย่สุดๆไปเลยครั้งเดียว” และหวังว่าหลังการปฏิวัติ ปัญหา การเมืองจะหมดไปนั้น จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว เพราะการปฏิวัติครั้งก่อนได้สร้างความ ทรงจำที่เลวร้ายให้กับคนไทยแล้วว่า “แก้ปัญหาไม่ได้ และบริหารให้เลวไม่ได้”

ที่สำคัญสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้อ่อนแอกว่าช่วงที่เกิดการปฏิวัติ เมื่อเดือนกันยายน ปี 2549 มาก เพราะสภาพขณะนี้ระบบเศรษฐกิจไม่พร้อมที่จะรับแม้แต่ฟ้าเส้นสุดท้าย ขณะที่หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะเหมือนกับก้อนอุกกาบาต หรือหลุมดำที่จะนำพาเศรษฐกิจไทย ให้ถอยหลังคำสั่ง จะส่งผลให้เศรษฐกิจ กลับโถงลงเป็นรูปตัว “W” รายแรกของโลกและอาจ เป็นรายเดียว

ขณะที่ดัชนีหุ้นไทยคงจะทรุดทะราดลงไปหา 550 จุด หรือเลวไม่ี้อาจคำสั่ง ไปที่ 500 จุด ก็เป็นไปได้!!

แต่หากเป็นการยุบสภา ผลกระทบก็อาจจะเบาลงมา สถานการณ์ก็น่าจะดีกว่านี้ ดัชนีหุ้น ที่ระดับ 600 จุด ก็น่าจะมีมือรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ก็ต้องไปลุ้นการต่อสู้กัน ในสนามเลือกตั้งว่า ฝ่ายใดพรรคไหนจะได้เสียงข้างมากมาตั้งรัฐบาล แม้ปัญหาการเมือง อาจยังไม่จบ แต่ประชาชนและนักลงทุนก็คงพอทำใจยอมรับกับสภาพได้ ส่วนรัฐบาลใหม่จะ อยู่ได้นานแค่ไหน ทำงานได้หรือไม่ ต้องไปลุ้นกันอีกที

ส่วนการเตรียมการรับมือของนักลงทุนนั้น สมบัติแนะนำว่า น่าจะชะลอการลงทุนเพื่อไป หาจังหวะรอกลับเข้ามาซื้อหุ้นใหม่เมื่อราคาปรับตัวลงต่ำมาก หรือเมื่อสถานการณ์การเมือง คลี่คลายหรือเห็นสัญญาณหรือทางออกที่ดีขึ้น!!

ไพบูลย์ นลินทรางกูล

นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

สถานการณ์ที่อึมครึมในขณะนี้ ที่คนกังวลว่าจะเกิดเหตุไม่ดีทางการเมือง ทั้งการ

ปะทะขัดแย้งรุนแรง หรือกระแสข่าวเรื่องการปฏิวัติ ถ้วนไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัจจัยลบจากนอกประเทศ กรณีปัญหาหนี้สาธารณะของหลายประเทศในยุโรป พุ่งสูงขึ้น จนอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้ ทำให้นักลงทุนใจไม่ได้อยู่แล้ว และเป็นปัจจัยกดดันให้หุ้นลง แต่มองว่าไม่น่าปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับ 660 จุด

แต่หากเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดคือ เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร หรือมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นจนถึงขั้นจัดการหรือควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ ในช่วงก่อนหรือหลังที่จะมีค่าตัดสินคดี ยึดทรัพย์สิน นักลงทุนคงเกิดการแพนิค ตื่นตกใจเทขายหุ้นออกมา ค้าหุ้นไทยก็คงปรับตัวลงรุนแรงในระยะสั้น ไปยืนแถวๆ 600 จุด หรือหลุดลงไปต่ำกว่านั้น

ขณะที่ต่างชาติจะเกิดความไม่มั่นใจในการลงทุนในประเทศไทย และการค้าขายกับต่างประเทศก็คงทำได้ยากขึ้น ในช่วงที่ประเทศอยู่ในสถานการณ์วุ่นวายหรือต้องตกอยู่ในอำนาจรัฐบาลของคณะปฏิวัติ

แต่อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้คนยังมีความมั่นใจว่าเหตุการณ์ความเลวร้ายต่างๆที่วุ่นนั้น คงจะไม่เกิดขึ้น!!

“หากมีการปฏิวัติเชื่อว่านักลงทุนจะรับไม่ได้ โดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศ เพราะครั้งนี้คงจะล้มละลายไม่ได้เหมือนการปฏิวัติคราวที่แล้ว เนื่องจากบทเรียนครั้งนั้นได้พิสูจน์แล้วว่า การปฏิวัติ ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาบ้านเมือง แต่กลับทำให้ปัญหาต่างๆยิ่งบานปลายมากขึ้น โชคดีอย่างเดียวที่ตลาดหุ้นไทยมีขณะนี้คือ ราคาหุ้นที่ยังไม่แพงหรือราคาถูกเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค ดังนั้น หากจะต้องปรับตัวลงจึงไม่น่ารุนแรงมาก เพราะจะมีนักลงทุนบางกลุ่มที่เห็นโอกาส กลับเข้ามาซื้อหุ้นคืนในช่วงวิกฤติ”

นายไพบุลย์ย้ำว่า ภาพรวมตลาดหุ้นปีนี้ ถือว่าอย่าแย่หรือเป็น “ขาลง” อยู่แล้ว แม้ไม่มีปัญหาการเมืองไทยมาซ้ำเติม เนื่องจากปัจจัยนอกประเทศที่เคยเป็นปัจจัยบวก เป็นตัวช่วยดันให้ตลาดหุ้นปีที่ผ่านมา ปรับตัวขึ้นร้อนแรงนับได้หมดไปแล้ว หลังรัฐบาลทุกประเทศต่างพร้อมใจกันทุ่มเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาสู่กับวิกฤติเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างรุนแรง จนทำให้หลายประเทศขาดดุลงบประมาณและมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสูงมาก

มาปีนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ทำให้รัฐบาลหลายประเทศต้องใช้จ่ายเงินลดลง โดยเริ่มถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดอนเม็ดเงินออกจากระบบเศรษฐกิจ และต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทรนดหรือทิศทางดอกเบี้ยปีนี้ต้องมีการปรับขึ้นแน่นอน ซึ่งจะทำให้ปัญหาเงินเฟ้อสูงกลับคืนมา ข้ายังมามีปัญหาวิกฤติการเงินหลายประเทศในยุโรปซ้ำอีก ปัจจัยเหล่านี้ล้วนไม่ใช่ว่าเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นเป็นทุนเดิม ที่ทำให้เงินทุนต่างชาติมีโอกาสไหลออกจากตลาดหุ้นไทยมากถึง 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาท เท่ากับเม็ดเงินต่างชาติที่เข้ามาซื้อสุทธิหุ้นไทยปีที่แล้ว

หากมีความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นในประเทศขึ้นอีก จึงเป็นเหมือนผีซ้ำด้่าพลอย!!

นี่ยังไม่ับรวมปัญหาบาทบาทบาท ที่ตอกย้ำบั่นทอนความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทำให้ต่างชาติเพิ่มมุมมองความเสี่ยงของประเทศไทย จากความไม่แน่นอน ที่ไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอีก จากกฎระเบียบที่ไม่มีความชัดเจน

ในที่สุดตลาดหุ้นไทยก็จะกลายเป็นแค่ “เทรตดิงมาร์เก็ต” หรือตลาดที่ต่างชาติเข้ามาเพื่อซื้อขายระยะสั้นเท่านั้น ไม่ใช่ตลาดที่จะวันใจใส่เงินลงมาซื้อไว้เพื่อลงทุนระยะยาวได้ เพราะอาจมีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงอีก จนส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ กระทบต่อรายได้ กำไรและราคาหุ้นในที่สุด เช่นที่หลายบริษัทในตลาดหุ้นโดนผลกระทบจากกรณีบาทบาท นายไพรบูลย์ยังกล่าวว่า หากมีแค่การยุบสภาเลือกตั้งใหม่ หรือมีการเปลี่ยนชั่วคราว เชื่อว่านักลงทุนน่าจะยอมรับได้ มากกว่าการปฏิวัติ และตลาดหุ้นก็คงจะไม่ถ่วง รั้งลงมาเกินไป เพียงแต่ต้องทำให้ว่าประเทศไทย เศรษฐกิจไทยและตลาดหุ้นไทย ต้องมาสะดุด หยุดชะงักอีกครั้ง

นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และกลยุทธ์การลงทุนว่า ปีนี้ น่าจะถือเป็นปี ของการ “ซื้อของ” เพราะจากที่มองว่าตลาด น่าจะเป็น “ขาลง” โดยแนะนำให้ค่อยๆซื้อไม่ต้อง รีบร้อน เลือกหุ้นที่เน้นจ่ายปันผล และ ให้ถือเพื่อการลงทุนระยะยาวพอสมควรถึงขั้น ถือข้ามปี จึงจะได้ผลตอบแทนพอสมควร!

ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส

กล่าวว่าหากหลังคำประกาศตัดสินคดียึดทรัพย์แล้วเกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง หรือเลวร้าย ถึงขั้นทหารออกมาปฏิวัติ สิ่งแรกเลยคือตลาดหุ้นต้องแพนิคพังแน่ๆ หุ้นคงปรับตัวลงแรง

แต่ต้องยอมรับว่าทุกอย่างมี “ราคา” ของมัน หากราคาหุ้นลงมาถึงจุดหนึ่งแล้ว เมื่อ นักลงทุนมีสติและกลับมาพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน พวกที่มองวิกฤติเป็นโอกาสก็จะกลับเข้ามา ซื้อหุ้นในราคาถูก แต่จะทิ้งรอเวลานานแค่ไหนเท่านั้นเอง

อย่างไรก็ตาม เจ้าพ่อตลาดหุ้นอย่างก้องเกียรติกลับบอกว่า “เรื่องหุ้นผมกลับไม่ห่วง ตกได้แค่ไหนก็ขึ้นได้” แต่ผมห่วงประเทศมากกว่า เพราะสถานการณ์ความขัดแย้งที่อยากจะ ประสานของประชาชนในประเทศที่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย แยกกันแบ่งสีเสื้อที่เป็นอยู่ขณะนี้ น่ากลัวที่สุด

แต่ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งรุนแรงแค่ไหน ทหารก็ไม่ควรออกมาปฏิวัติ เพราะได้พิสูจน์มาแล้วว่าการปฏิวัติใช้ไม่ได้ผล ไม่ได้แก้ปัญหา รังแต่จะทำให้เศรษฐกิจและตลาดหุ้นรวมทั้งภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเสียหาย ย่ำแย่ ดดออย ดังนั้น หากคิดจะปฏิวัติก็ประกาศปิดประเทศไปเลยดีกว่า

“จะยุบสภา ลาออก เปลี่ยนชื่อหรือล้างหน้าไฟรัฐบาลกันใหม่ ก็ปล่อยให้ เป็นไปตามกลไกประชาธิปไตย หรือหากจะเกิดการแตกหักรุนแรงก็ต้องว่ากันไป เพราะ สุดท้ายจะต้องมีทางออก แต่ทหารไม่ควรออกมายุ่ง”

ในสถานการณ์ที่ขณะนี้นักลงทุนทั่วโลกกำลังจ้องจับแต่ข่าวร้าย ทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางในสหรัฐฯ ปัญหาฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์และสถาบันการเงินในจีน วิกฤติ การคลังของหลายประเทศในยุโรป สะท้อนให้เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ไม่ได้สวยหรือ อย่างที่หวัง เพราะมีปัญหาสะดุดหลายจุด ซึ่งหากปัจจัยต่างประเทศย่ำแย่ หรือไปไม่ได้ เศรษฐกิจ และตลาดหุ้นไทยก็ไปไม่ได้แน่นอน

ส่วนเศรษฐกิจไทยยอมรับว่าฟื้นตัวจริงแต่ฟื้นอย่างประปราย และยังมีปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้า โครงการลงทุนต่างๆของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เป็นองคาพยพ แต่เป็นเบี้ยหัวแตก ไม่เกิดผลกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การลงทุนโครงการในระบบโลจิสติกส์ ต้องมีมาสเตอร์แพลน เป็นหลักในการดำเนินโครงการ ต้องมีโครงการหรือเส้นทางขนส่งที่เป็นรากแก้วเส้นใหญ่ที่ชัดเจน ก่อนที่จะแตกเป็นโครงการรากฝอย และลงทุนโครงการหรือเส้นทางรากแก้วก่อน แต่เท่าที่เห็นสิ่งที่รัฐบาลทำ และมีตอนนี้มีแค่รากฝอย

นอกจากนี้ แผนในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจก็ไม่ได้จุดเด่นของประเทศไทย ทั้งเรื่องอาหาร การท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์ ที่ขณะมีระบบโลจิสติกส์ของมาเลเซียแซงหน้าไทยไปแล้ว มีท่าเรือน้ำลึกที่เป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมสู่ยุโรป ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสไปเยอะมาก จากปัญหาการเมืองที่ขัดแย้ง และไร้เสถียรภาพของรัฐบาลใน 4-5 ปีมานี้ ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ รัฐบาลมักแก้ปัญหามืองมากกว่าบ้านเมือง

“ทราบใดที่การเมืองไทยยังเป็นเช่นนี้ โอกาสที่ประเทศจะพัฒนาก้าวหน้าก็ทำได้ยาก รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ ทำงานไม่ต่อเนื่อง บ้านเมืองก็มีแต่ถดถอยหลังลงคลอง สุดท้ายประเทศไทยก็จะกลายเป็นประเทศที่ถูกกลืน เป็นประเทศที่ตกขอบโลกจากน้ำมือของคนไทยกันเอง”.

ทีมเศรษฐกิจ